

Tăng cường hợp tác đào tạo, cung ứng lao động cho doanh nghiệp

Việc tăng cường hợp tác đào tạo và cung ứng lao động cho doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch hỗ trợ kết nối, cung ứng lao động để phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hiệu quả, bền vững.



Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng đổi mới phương pháp đào tạo bằng việc giảm lý thuyết, tăng thời lượng thực hành.

Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Nội vụ cho biết: Chúng tôi đã phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các huyện, thành phố khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp về số lượng, ngành nghề, trình độ chuyên môn; đồng thời, khảo sát năng lực đào tạo thực tế, ngành nghề thế mạnh của một số cơ sở đào tạo chất lượng cao trên địa bàn tỉnh và khu vực để lựa chọn, kết nối hợp tác đào tạo, cung ứng lao động cho doanh nghiệp. Trong năm 2024 đã tổ chức 2 hội nghị kết nối, hợp tác đào tạo và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động. Qua hoạt động này đã có 45 doanh nghiệp đăng ký hợp tác với đơn vị đào tạo các ngành nghề điện - điện tử, công nghệ thông tin và tự động hóa, cơ khí, công nghệ ô tô.

Xác định tầm quan trọng của việc kết nối, cung ứng lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ để xuất phát từ nguồn lực cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình

xây dựng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sân giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu để nâng cao năng lực kết nối cung cầu lao động; nâng cao năng lực tổ chức định kỳ phiên giao dịch việc làm hàng tháng để hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã tiếp nhận 210 lượt doanh nghiệp, người sử dụng lao động và 60.000 lượt lao động tham gia các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại sân giao dịch việc làm. Nhiều doanh nghiệp đã tuyển chọn được lao động theo nhu cầu, nhiều lao động đã tìm được vị trí công việc phù hợp.

Năm bắt xu thế của thị trường lao động, nhất là việc hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào Thái Bình với công nghệ, dây chuyền sản xuất mới, hiện đại, thời gian qua, Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình đã tích cực đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy

bằng việc cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Ông Đặng Nguyên Mạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình cho biết: Chúng tôi tăng cường đào tạo theo mô hình "học đi đôi với hành, giảm lý thuyết hàn lâm, tăng thực hành". Xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, giúp học sinh, sinh viên có kỹ năng sát với thực tế. Hợp tác với doanh nghiệp để tổ chức thực tập, đào tạo tại chỗ, tuyển dụng trực tiếp. Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy và thực hành nghề cho giáo viên. Khuyến khích giảng viên tham gia thực tế tại doanh nghiệp để cập nhật công nghệ, kỹ năng mới. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tay nghề, bảo đảm học sinh, sinh viên ra trường có được việc làm ngay theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà trường đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại khu công nghiệp Liên Hà Thái Bình (Thái Thụy); trong đó, cam kết các vấn đề về phát triển và tổ chức thực hiện đào tạo; chương trình thực tập; hỗ trợ tuyển dụng; hỗ trợ cơ

sở vật chất và nghiên cứu, phát triển, trao đổi chuyên môn.

Theo phân tích của bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thái Bình: Doanh nghiệp ngày càng cần nguồn lao động có kỹ năng nghề cao để đáp ứng sự phát triển của công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Nếu không có sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, người lao động có thể không đáp ứng được yêu cầu thực tế, gây khó khăn trong tuyển dụng. Khi có sự kết nối tốt giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, doanh nghiệp có thể tuyển được lao động đã có kỹ năng phù hợp, giảm thời gian và chi phí đào tạo lại. Điều này cũng giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc do lao động không đáp ứng kỹ năng của doanh nghiệp. Khi có sự hợp tác giữa các bên, người lao động sẽ được trang bị kỹ năng đúng với nhu cầu thị trường, giúp họ có công việc ổn định và thu nhập tốt hơn. Điều này góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoạt động kết nối hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn lao động là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động của tỉnh Thái Bình đến năm 2030, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ động được việc tuyển chọn lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Việc kết nối đào tạo giữa cơ quan nhà nước với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tạo ra mối quan hệ cốt lõi giữa ba bên, qua đó giúp người lao động có được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn kỹ thuật.

ĐỖ HỒNG GIÀ

THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN Phát triển kinh tế biển

Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) có cảng cá Tân Sơn và các tuyến giao thông đường bộ quan trọng như quốc lộ 37, quốc lộ 39, tuyến đường bộ ven biển, đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua kết nối giao thương với các địa phương lân cận. Phát huy lợi thế đó, thị trấn Diêm Điền luôn động viên, hỗ trợ ngư dân, từ đó, ngư dân đã mạnh dạn đầu tư mua sắm ngư cụ, tích cực bám biển vươn khơi. Nhờ vậy, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân tăng đều qua các năm. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Hiện trên địa bàn có hơn 130 tàu cá duy trì đi biển, hơn 10 chuyến, mỗi chuyến 2 - 3 ngày tùy vào thời tiết và ngư trường. Có kinh nghiệm đi biển hơn 20 năm, ngư cụ bảo đảm nên có những chuyến đi biển gặp luồng cá thu hoạch được hơn 20 tấn hải sản. Anh Hùng tâm sự: Đồi tàu công suất 420CV là gia tài gần 30 năm chế chi của gia đình hai thế hệ đi biển. Từ con tàu công suất 30CV được bố mẹ giao cho, tôi đã gom góp nâng lên từng bước với tàu 90CV. Đến năm 2015, nhận thấy ngư trường ngày một bó hẹp, muốn làm ăn lớn, hiệu quả cao phải đóng tàu lớn, tôi đã vay mượn ngân hàng, họ hàng, người thân để đóng đồi tàu 420CV. Nghề khai thác xa bờ đã giúp kinh tế gia đình thu nhập khá.

Ông Hoàng Đình Khả, tổ trưởng tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền cho biết: Tổ dân phố có 525 hộ dân sinh sống, tất cả đều nhờ biển mà có "cơm ăn của để", xây dựng nhà cửa khang trang như ngày hôm nay. Trai tráng trẻ khỏe thì lên tàu vượt sóng ra khơi, trực tiếp đi đánh bắt cá tôm; phụ nữ thì lo việc hậu cần hoặc chế biến hải sản sau đánh bắt. Nhiều người làm giàu từ nghề biển, mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng đóng tàu công suất lớn, khai thác dài ngày trên biển như ông Nguyễn Văn Lang, Nguyễn Văn Hùng... nhiều chuyến vươn khơi thu nhập hơn trăm triệu đồng. Tổ dân phố chỉ còn 12 hộ nghèo và cận nghèo, đây là những hộ gia đình đơn, khuyết tật, không đủ sức lao động, còn lại đều là những hộ trung bình và khá trở lên, thu nhập bình quân hơn 80 triệu đồng/người/năm.

Để khuyến khích ngư dân khai thác tiềm năng, lợi thế ven biển, cấp ủy, chính quyền thị trấn Diêm Điền luôn động viên, hỗ trợ ngư dân. Từ đó, ngư dân đã mạnh dạn đầu tư mua sắm ngư cụ, tích cực bám biển vươn khơi. Nhờ vậy, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân tăng đều qua các năm. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Hiện trên địa bàn có hơn 130 tàu cá duy trì đi biển, hơn 10 chuyến, mỗi chuyến 2 - 3 ngày tùy vào thời tiết và ngư trường. Có kinh nghiệm đi biển hơn 20 năm, ngư cụ bảo đảm nên có những chuyến đi biển gặp luồng cá thu hoạch được hơn 20 tấn hải sản. Anh Hùng tâm sự: Đồi tàu công suất 420CV là gia tài gần 30 năm chế chi của gia đình hai thế hệ đi biển. Từ con tàu công suất 30CV được bố mẹ giao cho, tôi đã gom góp nâng lên từng bước với tàu 90CV. Đến năm 2015, nhận thấy ngư trường ngày một bó hẹp, muốn làm ăn lớn, hiệu quả cao phải đóng tàu lớn, tôi đã vay mượn ngân hàng, họ hàng, người thân để đóng đồi tàu 420CV. Nghề khai thác xa bờ đã giúp kinh tế gia đình thu nhập khá.

Song song với khai thác, lĩnh vực chế biến thủy sản trên địa bàn thị trấn Diêm Điền cũng phát triển khá. Hiện có hơn 45 hộ, cơ sở kinh doanh, chế biến thủy hải sản với các sản phẩm chính như nước mắm, sữa ăn liền, chả cá, chả tôm, chả khô, moi khô, cá khô... Chị Vũ Thị Thanh, tổ dân phố số 8 - người có thâm niên trong nghề sản xuất nước mắm từ địa phương cho biết: Nghề sản xuất nước mắm, mắm tôm đã có lịch sử hình thành và

phát triển tại địa phương từ rất lâu. Để có được các sản phẩm bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm thì phải bảo đảm ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Nguyên liệu chính để sản xuất nước mắm là các loại cá nục, cá cơm, cá thu, cá nhám. Mỗi loại cá làm nước mắm có một hương vị riêng, trung bình 1 tấn cá sản xuất được hơn 200 lít nước mắm. Nước mắm có đặc trưng là độ mặn cao, không sử dụng phụ gia, hóa chất nên bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, luôn đạt từ 15 - 25% độ đậm. Cơ sở sản xuất nước mắm của gia đình tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài sản xuất nước mắm, tôi thu mua các loại thủy sản như tôm tươi, mực tươi, cá thu, cá chim trắng, cá song... để sơ chế bán đông lạnh.

Ông Nguyễn Huy Phong, Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền cho biết: Phát triển kinh tế biển luôn được địa phương quan tâm. Bồi ngoài thu hút, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, với mức thu nhập từ 6 - 12 triệu đồng/người/tháng còn góp phần phát triển kinh tế hộ. Nhiều hộ làm nghề chế biến, kinh doanh hải sản và hộ tham gia khai thác đều có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, thậm chí có hộ thu nhập tiền tỷ. Đặc biệt, do nhu cầu vận chuyển bằng đường biển ngày một

tăng cao, phát huy lợi thế là địa phương ven biển, thị trấn Diêm Điền có các doanh nghiệp như Công ty TNHH Xuân Trường, Công ty TNHH Công Vinh... phát triển đội tàu vận tải biển với cơ cấu hợp lý, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải nội địa và quốc tế. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi khai thác; thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tạo điều kiện cho các hộ chế biến thủy sản tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thị trấn Diêm Điền đã và đang được đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nhiều dự án lớn được triển khai như khu công nghiệp Liên Hà Thái, đường trục Khu kinh tế, dự án khu tái định cư OBT 14A, dự án đường quy hoạch số 2 và số 5 của huyện, dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.94... Địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố để kinh tế biển phát triển, xây dựng thị trấn Diêm Điền trở thành đô thị ven biển văn minh, hiện đại xứng tầm trong Khu kinh tế Thái Bình.

NGUYỄN THẨM



Cảng cá Tân Sơn tấp nập người mua bán.

Quý tín dụng vì dân

Câu chuyện về Quý tín dụng nhân dân (TDND) Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) là hành trình của ba thập kỷ vượt khó trở thành địa chỉ tin cậy cấp vốn cho người dân, góp phần tạo sự đổi thay tích cực của từng gia đình thành viên, của các địa phương.



Gia đình bà Trần Thị Miên, thôn Tái Giá, xã Quỳnh Hưng phát triển cửa hàng kinh doanh gạch ốp lát từ vốn vay của Quý Tín dụng nhân dân Quỳnh Hưng.

Nhắc lại những ngày đầu thành lập năm 1995, ông Hoàng Lê Dũng, Giám đốc Quý TDND Quỳnh Hưng tâm sự: Khó khăn chồng chất. Ngày đó cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Quý phải đi

mượn phòng làm việc của HTX nông nghiệp làm trụ sở giao dịch, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động còn nghèo nàn, lạc hậu, ghi chép, hạch toán hoàn toàn thủ công, do âm số đỏ vỡ, giải thể của HTX tín dụng

trước đó vẫn còn nên nhân dân còn hoài nghi, chưa tin tưởng. Đặc biệt, nguồn vốn ban đầu chỉ có 25 triệu đồng huy động từ 25 thành viên, đạt tỷ lệ tăng trưởng 10,86%, nợ quá hạn chỉ còn 0,85%. Hoạt động an toàn,

quyền, ngân hàng cấp trên, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, Quý chủ động triển khai nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng, phục vụ người dân tốt hơn. Quý luôn coi thành viên là nguồn lực to lớn, kiên trì đi vận động, bà con hiểu đúng về mô hình người dùng vốn ủng hộ người thiếu vốn để cùng nhau phát triển; giải ngân cho vay đúng người, đúng đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn nhanh chóng, thuận lợi nhất...

Đến nay, Quý TDND Quỳnh Hưng đã xây dựng được trụ sở mới khang trang, trang bị đầy đủ phương tiện, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động giao dịch, đặc biệt Quý thực hiện thanh toán, chuyển tiền nhanh không dùng tiền mặt tại quầy giao dịch, thông qua Ngân hàng Hợp tác xã thực hiện hỗ trợ chi trả tiền qua tài khoản cho các đối tượng hưu trí, người có công và đối tượng an sinh xã hội. Đến ngày 31/12/2024, tổng nguồn vốn huy động của Quý trên 127 tỷ đồng; dự nợ cho vay đạt gần 90 tỷ đồng với trên 1.800 thành viên, đạt tỷ lệ tăng trưởng 10,86%, nợ quá hạn chỉ còn 0,85%. Hoạt động an toàn,

NĂM 2025, QUÝ TDND QUỲNH HƯNG PHẤN ĐẤU:

- Vốn huy động tăng khoảng 10% trở lên;
- Tăng trưởng tín dụng 12% trở lên;
- Nợ quá hạn dưới 1% tổng dư nợ.

hiệu quả, vì dân, luôn được các thành viên tin tưởng, ủng hộ cùng những con số trên là chứng minh cho sự lớn mạnh không ngừng của Quý TDND Quỳnh Hưng suốt 3 thập kỷ vượt khó chung tay thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với địa phương, với người dân.

Gia đình ông Trần Viết Hải, thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh Hưng là một trong những thành viên gắn bó, đồng hành với Quý TDND Quỳnh Hưng từ khi thành lập đến bây giờ. Nguồn vốn vay được vợ chồng ông sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao, đưa gia đình từng bước thoát nghèo, làm giàu ngay tại quê hương. Ông Hải chia sẻ: Lúc chưa tiếp cận với nguồn vốn của Quý, vợ chồng tôi bươn trải nhiều việc mà cuộc sống vẫn "thiếu trước hụt sau". Ngay sau khi Quý thành lập, tôi đã đến vay vốn về mua công nông cụ vật liệu xây dựng, khi công nông bị cày chạy tôi vay bổ sung vốn mua máy cày, máy gặt

ngay. Nhờ có Quý tiếp sức, đồng hành suốt 30 năm qua, gia đình đã nỗ lực phát triển kinh tế với thu nhập ổn định 450 - 500 triệu đồng/năm. Để tăng thu nhập cho gia đình, bà Trần Thị Miên, thôn Tái Giá, xã Quỳnh Hưng quyết định vay vốn của Quý TDND Quỳnh Hưng phát triển chăn nuôi, mở cửa hàng kinh doanh. Lúc cao nhất bà vay 170 triệu đồng để nhập hàng và mua con giống, khi có nguồn bà trả dần, lúc thiếu vốn bà lại vay, hiện bà còn nợ Quý 80 triệu đồng. Bà Miên cho biết: Nhờ có vốn vay của Quý TDND Quỳnh

Hưng nên gia đình tôi mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Trụ sở Quý gần nhà, thủ tục vay vốn rất đơn giản, nhanh chóng đã giúp gia đình tôi có vốn đầu tư phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập 400 triệu đồng/năm.

Thời gian tới, Quý TDND Quỳnh Hưng tiếp tục làm tốt công tác huy động vốn tại chỗ, điều chỉnh lãi suất linh hoạt, phù hợp, phát triển thành viên, mở rộng đối tượng phục vụ và địa bàn hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng phục vụ khách hàng...

THU HIỀN



Hoạt động giao dịch ở Quý Tín dụng nhân dân Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ).